

บทสัมภาษณ์ Victoria Simanungkalit เรื่อง FLEGT

ในประเทศอินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียเป็นกลุ่มแรกที่ได้ใช้โครงการการออกใบอนุญาต FLEGT ใหม่ของสหภาพยุโรป ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนการส่งออกไม้ที่ผ่านการรับรองตามกฎหมาย

บทสนทนานโยบายแห่งชาติจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมได้หารือถึงการเพิ่มผลประโยชน์ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการค้า การอนุรักษ์และการดำรงชีวิต

รองผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตและการตลาดของกระทรวงสหกรณ์และ SMEs ของประเทศอินโดนีเซีย นามว่า Victoria Simanungkalit ได้ให้สัมภาษณ์กับศูนย์วิจัยป่าไม้ระหว่างประเทศ (CIFOR) ในงานแถลงข่าว เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกสั้น ๆ เกี่ยวกับ สิ่งที่รัฐบาลจะทำเพื่อรวบรวมผู้ประกอบการขนาดเล็ก

FLEGT คืออะไร แล้วสำคัญอย่างไรกับ SMEs กับอินโดนีเซีย?

อย่างแรกเลย รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้คำมั่นสัญญาในการสร้างธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราต้องดูแลสภาพแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจที่ยั่งยืน และในธุรกิจประเภทนี้ในอินโดนีเซีย SMEs มีบทบาทสำคัญต่อประเทศอินโดนีเซียมาก สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมอยู่แล้ว เราจำเป็นต้องสนับสนุนให้พวกเขาดำเนินธุรกิจสีเขียว อุตสาหกรรมหนึ่งในพื้นที่นี้คือไม้ นั่นเป็นเหตุผลที่รัฐบาลรู้สึกว่าการสนับสนุนให้ SMEs ใช้ระบบการตรวจสอบอุตสาหกรรมไม้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เราสามารถปกป้องป่าซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและประมงผลพลได้สดเหล่านั้นในลักษณะที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจได้ด้วย

บทสัมภาษณ์ Victoria Simanungkalit เรื่อง FLEGT

ในประเทศอินโดนีเซีย

คุณกล่าวว่ารัฐบาลควร “ประคบประหงม” ธุรกิจ SMEs ในอินโดนีเซีย คุณช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม?

SMEs ต้องไม่ยอมรับข้อแก้ตัวเช่น “ฉันเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย ฉันอ่อนแอ ฉันไม่มีอะไรเลย” นั่นเป็นเงื่อนไขตอนนี้ แต่ถ้าเราปล่อยให้พวกเขาไปแบบนั้นพวกเขาจะอยู่ที่อ่อนแอพวกเขาจะไม่ดำเนินการให้ก้าวหน้า เราต้องผลักดันให้พวกเขาเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาเพื่อดูจุดอ่อนของพวกเขาเป็นความท้าทาย พวกเขาว่าการเข้าถึงเงินทุนของพวกเขาอ่อนแอว่ามัน จำกัด - OK ดังนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทาย? นั่นคือพื้นที่ที่รัฐบาลกำลังมุ่งเน้นในขณะนี้

จากนั้นก็ยังมีเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ เราจำเป็นต้องสร้างขีดความสามารถ พวกเขาไม่สามารถพูดได้ว่า “ฉันไม่รู้อะไรเลย” นั่นเป็นงานของรัฐบาล เพื่อให้พวกเขามีข้อมูล เพื่อให้คำปรึกษาเพื่อสร้างศักยภาพ เพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาจะออกไปในโลกแห่งความเป็นจริง พวกเขาสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความแตกต่างหรือไม่?

แน่นอนว่า มันแตกต่างกันมาก ทั้งในด้านความคิด, ทูม, ทรัพยากรมนุษย์, ทักษะวิชาชีพ ต่างกันทุกด้านเลยคะ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเสริมสร้าง โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดเล็ก เราจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งเพื่อให้พวกเขามีความก้าวหน้า ดังนั้นโครงการของเราจึงมีเป้าหมายที่จะยกระดับ SMEs จากธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

ทำไมคุณถึงคิดว่าการสนทนารูปแบบนี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จของ FLEGT?

เนื่องจากเราไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้ด้วยตัวคนเดียว เราจึงจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องรู้ ต้องเข้าใจ เกี่ยวกับการทำ FLEGT นี้ การสนทนากลุ่มจึงมีความสำคัญอย่างมากใน

บทสัมภาษณ์ Victoria Simanungkalit เรื่อง FLEGT

ในประเทศอินโดนีเซีย

กระบวนการทำงาน แต่ความท้าทายคือเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการสนทนาเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเดียว? ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าการสนทนาเหล่านี้จะสามารถแก้ปัญหาได้จริง โดยการเน้นการแก้ปัญหา การสนทนา การหาทางออก และการดำเนินการ

หัวข้อการสนทนาจะต้องมีความละเอียดมากขึ้นและให้ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประท้วง และบ่อนข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs “เรามีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข” ดังนั้นการอภิปรายของเราควร จะแก้ปัญหาเช่นนี้

ที่มา : <https://blog.cifor.org/50672/flegt-in-indonesia-an-interview-with-victoria-simanungkalit?fnl=en>